



ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๓๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด บ้านตาก พบพระ แม่ระมาด อุ่มผาง
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และสำนักงานเทศบาลเมืองตาก

ตามที่จังหวัด ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System: SIS) เพื่อจะได้นำข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นไปใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอสำนักงบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา เงินเดือน/ ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะทำการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามฐานข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๗๖๕๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- ๑) ข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- ๒) ข้อมูลแบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการศึกษา

ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System: SIS) โดยใช้ Username และ Password ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกข้อมูลแบบสำรวจ พร้อมทั้งบันทึกไฟล์ข้อมูลและส่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา และนายก/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศมนตรี/องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูล ในเวลา ๒๔.๐๐ น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบค่าของงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้อำเภอ รวบรวมแบบรายงานข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและอาคารประกอบ ข้อมูลแบบสำรวจครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้จังหวัดภายในวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/ โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๔๔๘๓